



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางไทร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๖๕๖ ๑๐๗๘ ต่อ ๑๐๒

ที่ พง ๐๐๓๓.๙๐๖/๑๔๘๒

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำคู่มือคู่มือและแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

ต้นเรื่อง

๑. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ดังกล่าวไปยังศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) อย่างเคร่งครัด

๒. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้หน่วยงานในสังกัดฯ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง

เพื่อสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม และมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขึ้นโรงพยาบาลบางไทร จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำประกาศโรงพยาบาลบางไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. จัดทำการจัดทำคู่มือคู่มือและแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรนำประกาศโรงพยาบาลบางไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน พร้อมทั้งคู่มือคู่มือและแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

๒. เห็นควรแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลบางไทรทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ข้อเสนอ.../

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศโรงพยาบาลบางไทรเรื่อง
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลบางไทร ตามเอกสารที่แนบเสนอมาร่วมนี้

Wu Don.

(นางพัชรกัญญ์ ธีร์รัตนบุรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ. ก.

(นางอุมาภรณ์ กำลังดี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

โรงพยาบาลบางไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา วัน/เดือน/ปี : ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียดข้อมูล : ๑.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ๒.คู่มือและแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล พัชรกัญญาค์ ธีร์รัตนบุรี (นางพัชรกัญญาค์ ธีร์รัตนบุรี) หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป วันที่.. ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง อุมาภรณ์ กำลังดี (นางอุมาภรณ์ กำลังดี) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร วันที่.. ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ปภัทกร สนธิ (นายปภัทกร สนธิ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	